

6. โครงการในอนาคต

บริษัทมีแผนงานลงทุนขยายธุรกิจในอนาคตอีก 2-3 ปี ข้างหน้า ดังนี้

แก้ไขแผนการลงทุน ระยะเวลาการลงทุน
และที่มาของแหล่งเงินทุน

1.— การเพิ่มการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้า

จากการได้รับแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายวาล์วควบคุมในระบบปรับอากาศ ผลิตภัณฑ์ OVENTROP จากประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เมื่อต้นปี 2557 และจากแผนการขยายธุรกิจของบริษัทที่คาดว่าจะเพิ่มการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในสินค้าของระบบดับเพลิงมากขึ้น ทำให้บริษัทจะทยอยลงทุนสั่งซื้อสินค้าเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ บริษัทจะเพิ่มจำนวนบุคลากรให้เพียงพอต่อการขยายธุรกิจ โดยเฉพาะงานโครงการติดตั้งระบบดับเพลิง ซึ่งบริษัทต้องการให้มีจำนวนวิศวกรเพียงพอที่จะสามารถรองรับงานโครงการที่มีปริมาณงานมากขึ้นและมีมูลค่างานที่สูงขึ้น โดยคาดว่าจะลงทุนในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 - ปี 2559 ใช้เงินทุนประมาณ [●] ล้านบาท มีแหล่งเงินทุนจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครั้งนี

2.1 การขยายสาขาโดยเปิดสำนักงานในต่างจังหวัด

บริษัทวางแผนขยายสาขาในพื้นที่ต่างจังหวัด เช่น จังหวัดระยอง เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีอัตราการเติบโตสูง ในงานก่อสร้างโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ รวมทั้งอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยบริษัทจะเปิดสำนักงานสาขา พร้อมว่าจ้างบุคลากรประจำในสำนักงานสาขา ซึ่งจะช่วยให้สามารถเจาะตลาดกลุ่มลูกค้าได้อย่างใกล้ชิดและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี รวมทั้งบริษัทยังสามารถดำเนินการในส่วนงาน โครงการติดตั้งระบบดับเพลิง และจำหน่ายสินค้าวาล์วและอุปกรณ์ระบบปรับอากาศสุขาภิบาล และระบบดับเพลิง ควบคู่กันได้ในเขตพื้นที่ดังกล่าวอีกด้วย บริษัทคาดว่าจะลงทุนในปี 2557-2558 ใช้เงินทุนประมาณ [●] 10.00 ล้านบาท มีแหล่งเงินทุนจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครั้งนี

2. การลงทุนในอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และโปรแกรม SAP

บริษัทวางแผนลงทุนในอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ และโปรแกรม SAP ครอบคลุมทุกระบบงาน เช่น ข่าย จัดซื้อ ต้นทุน สินค้าคงเหลือ สิทธิพัสดุ เพื่อช่วยให้การเข้าถึงข้อมูลในทุกระบบงานเป็นไปอย่างรวดเร็ว และได้ข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำ สามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจ ดำเนินงาน และการบริหารจัดการด้านต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กระบวนการทำงานดียิ่งขึ้น และเป็นระบบที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วไป โดยบริษัทคาดว่าจะลงทุนในไตรมาสที่ 4 ของปี 2557 - ปี 2558 ใช้เงินทุนประมาณ 20.00 ล้านบาท มีแหล่งเงินทุนจากการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครั้งนี

3. การลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องในระบบงานวิศวกรรม

บริษัทวางแผนลงทุนเพิ่มในสายผลิตภัณฑ์อื่นหรือกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบงานวิศวกรรมอื่นๆ ระบบดับเพลิง ปรับอากาศและสุขาภิบาล เพื่อขยายการให้บริการงานวิศวกรรมระบบของบริษัทให้ครอบคลุมมากขึ้น อันจะเป็นการขยายฐานลูกค้าและเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นในระยะยาว ซึ่งคาดว่าจะลงทุนในช่วงประมาณปี 2558 - 2559 โดยใช้แหล่งเงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัท และ/หรือ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือ เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนของบริษัทในอนาคต

3.— การขยายกิจการไปลงทุนยังประเทศในกลุ่มอาเซียน

บริษัทวางแผนขยายกิจการไปลงทุนยังประเทศในกลุ่มอาเซียน เช่น พม่า กัมพูชา เป็นต้น เนื่องจากเป็นประเทศที่มีอัตราการเจริญเติบโตทางด้านโครงสร้างพื้นฐาน งานก่อสร้างต่างๆ ในปริมาณมาก โดยนำสินค้าที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายเข้าไปจำหน่ายในประเทศดังกล่าวในลักษณะเดียวกับที่จำหน่ายอยู่ในประเทศไทย และค่อยๆ ดำเนินการลงทุนและจัดหาสถานที่ทำการและสิ่งจำเป็นอื่นๆ ในลำดับถัดไป โดยตั้งเป้าหมายขยายกิจการไปลงทุนในกลุ่มประเทศดังกล่าวภายในปี 255960 โดยใช้เงินทุนประมาณ [●] ล้านบาท มีแหล่งเงินทุนจากเงินทุนหมุนเวียนภายในของบริษัท และ/หรือ เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนในครั้งนี